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Fyrirspurn

til iðnaðar- og viðskiptaráðherra um flugþróunarsjóð.

Frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur.

1. Hvað líður stofnun tvískipts flugþróunarsjóðs, annars vegar markaðsþróunarsjóðs (e.
Market Development Fund) og hins vegar leiðaþróunarsjóðs (e. Route Development
Fund) sem stjórnvöld ákváðu síðasta haust að koma á fót?

2. Hefur Eftirlitsstofnun EFTA fallist á ráðagerðir stjórnvalda varðandi fyrrnefndan flug-
þróunarsjóð?

 


